



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก โทร. ๐๓๖ ๓๔๒ ๐๖๑ ต่อ ๓๔๕

ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖๒

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๑. เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก เรื่อง เจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมีการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานผ่านระบบ Google Form รวมถึงต้องนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ผ่านระบบ Google Form ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ไม่มีเหตุให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานแต่อย่างใด ถึงอย่างไรก็ตามมีการกำกับ ป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

๓. ข้อเสนอ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ผ่านระบบ Google Form ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก